

สรุปประเด็นข่าว วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>เตือนภัยสตรีตั้งครรภ์ห้าม “แอลกอฮอล์” เด็ดขาด!</p> <p>รายงานชิ้นใหม่ล่าสุดของสมาคมแพทยกุมารเวชศาสตร์อเมริกัน (เอเอพี) ซึ่งเผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้ ระบุชัดเจนว่าสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่ว่าจะอายุครรภ์มากน้อยเพียงใด ต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดเด็ดขาด ไม่ว่าจะในปริมาณมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม ไม่เช่นนั้นจะเสี่ยงต่อการสร้างผลกระทบต่อทารกในครรภ์</p> <p>ศูนย์เพื่อการป้องกันและควบคุมโรค (ซีดีซี) ของสหรัฐอเมริกา ระบุว่าความผิดปกติของทารกแรกเกิดจากแอลกอฮอล์ดังกล่าวมีตั้งแต่ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับหัวใจ, ตับ และกระดูก เช่นเดียวกับความสามารถในการได้ยินของเด็กทารกแรกเกิดอีกด้วย ในรายงานของเอเอพีชี้ว่า มารดาที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างตั้งครรภ์ทำให้ทารกในครรภ์เสี่ยงต่อการเกิดโรคในกลุ่ม “ฟีทิล แอลกอฮอล์ สเปกตรัม ดิสออเดอร์” (เอฟเอเอสดี) ซึ่งเป็นกลุ่มภาวะปัญหาทั้งในทางสภาพร่างกาย, พฤติกรรม และการเรียนรู้ของเด็กทารกอันเนื่องมาจากแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ การดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างตั้งครรภ์ยังทำให้ทารกเสี่ยงต่อการเป็นโรคในกลุ่ม “ฟีทิล แอลกอฮอล์ ซินโดรม” ซึ่งพบมากกว่าเพราะวินิจฉัยได้ง่าย เพราะแสดงออกให้เห็นเป็นความผิดปกติทางร่างกายเมื่อคลอด</p>	-	<p>สื่อสารความเสี่ยง เติมภูมิปัญญา ภูมิธรรมทั้งภายในและภายนอกผ่านช่องทางต่างๆเช่นผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์, สื่อสารมวลชนและ social network</p>
นานาชาติ	<p>H7N9 บุกจีนขึ้นเป็นความเสี่ยงธุรกิจสัตว์ปีก</p> <p>รายงานจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ที่อ้างอิงถึงองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ว่า ทาง FAO ออกโรงเตือนการระบาดไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 โดยเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมาหน่วยงานในมณฑลเจ้อเจียงของจีนได้รายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัด นกสายพันธุ์ H7N9 จำนวน 2 รายซึ่งเป็นรายงานผู้ป่วยครั้งแรก นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 และ FAO คาดว่าจำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์ ตามที่เคยเกิดขึ้นในปี 2557 ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการระบาดของโรคและช่องโหว่การควบคุมความปลอดภัยของภาค อุตสาหกรรมสัตว์ปีกในจีน จากการศึกษาของ FAO และองค์กรความร่วมมือ แสดงให้เห็นว่าการขาดการควบคุมความปลอดภัยของภาคอุตสาหกรรมที่ดีทำให้ สถานการณ์ไวรัสไข้หวัดนกในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แย่งลง และส่งผลเสียร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนและอุตสาหกรรมสัตว์ปีก ดังนั้น FAO จึงเรียกร้องให้แต่ละประเทศเข้มงวดกฎหมายควบคุมความปลอดภัยและกฎหมายกักกัน สัตว์ปีก เพื่อลดความเสี่ยงจากไข้หวัดนกทั้งสายพันธุ์ H7N9 และสายพันธุ์อื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย</p>	-	<p>สื่อสารความเสี่ยง เติมภูมิปัญญา ภูมิธรรมทั้งภายในและภายนอกผ่านช่องทางต่างๆเช่นผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์, สื่อสารมวลชนและ social network</p>

สรุปประเด็นข่าว วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>"ป้อนเหล้าให้ลูก"...เสี่ยงตาย ทำลายอนาคต</p> <p>นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กล่าวว่า พฤติกรรมการป้อนเหล้าให้ลูกกินถือเป็นการกระทำของผู้ปกครองที่ไร้จิตสำนึกของความเป็นพ่อแม่</p> <p>ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) บอกว่า การที่สมาชิกในครอบครัวดื่มเหล้า แนวนอนที่เด็กจะโตขึ้นมาเป็นนักดื่มที่มีปัญหามีมากกว่าปกติถึง 4 เท่า ยิ่งพ่อแม่ผู้ปกครองยุ่งให้ลองดื่ม ยิ่งเท่ากับเป็นการส่งเสริมให้ลูกกลายเป็นนักดื่มเร็วอย่างยิ่งขึ้นไปอีก</p>		<p>สื่อสารความเสี่ยง เติมภูมิปัญญา ภูมิธรรมทั้งภายในและภายนอก ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์, สื่อสารมวลชนและ social network</p>
ประเทศ	<p>ภัยเด็ก "ไวรัสโรต้า" อาละวาดหน้าหนาว</p> <p>พญ.พัชร เกียรติสารพิภพ กุมารแพทย์ ด้านระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลปิยะเวทกล่าวว่า ไวรัสโรต้าเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วงในเด็กเล็ก โดยมักเกิดกับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มักระบาดในช่วงหน้าหนาวซึ่งแตกต่างจากอาหารเป็นพิษทั่วไป ที่มักจะระบาดในหน้าร้อน โดยเชื้ออาจติดมากับมือ ของเล่นที่เปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรืออุจจาระของผู้ที่ติดเชื้อเมื่อเด็กสัมผัสและเอามือเข้าปาก เชื้อโรทาก็จะเข้าสู่ร่างกายโดยตรงทำให้มีไข้ ปวดท้อง อาเจียนและท้องเสียได้ เด็กทุกคนมีโอกาสเกิดโรคนี้นี้ แต่บางกลุ่มอาจมีโอกาสเป็นโรคนี้นี้ได้มากกว่าหรือรุนแรงกว่ากลุ่มอื่นเช่น เด็กที่อยู่ในที่มีเด็กรวมกันมากๆ เช่น โรงเรียนสถานเลี้ยงเด็ก ทารกอายุน้อย มีโรคประจำตัวที่ทำให้ภูมิคุ้มกันโรคร้าย เป็นต้น ทั้งนี้ การป้องกันที่ดีที่สุดคือ ล้างมือฟอกสบู่บ่อยๆ ให้สะอาดทุกครั้งก่อนกินอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ คนดูแลเด็กควรล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนชนนมหรือหลังเปลี่ยนผ้าอ้อมเลี้ยงทารกด้วยนมแม่ช่วยป้องกันโรคนี้นี้ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคนี้นี้ชนิดกินให้ในเด็กอายุ 6-24 สัปดาห์ โดยพบว่า วัคซีนตัวนี้สามารถป้องกันการเกิดโรค โดยเฉพาะการเกิดโรครุนแรงที่ต้องนอนโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี</p>		<p>สื่อสารความเสี่ยง เติมภูมิปัญญา ภูมิธรรมทั้งภายในและภายนอก ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์, สื่อสารมวลชนและ social network</p>

สรุปประเด็นข่าว วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>ระวัง!!!ยุงหลายชนิดนำโรคไข้สมองอักเสบจากนกสู่คน</p> <p>กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แนะนำประชาชนช่วงฤดูหนาวไม่ควรอยู่ใกล้พื้นที่มีนกอพยพ เพราะอาจได้รับเชื้อโรคไข้สมองอักเสบโดยมียุงรำคาญและยุงลายเป็นพาหะ พร้อมขอคำแนะนำป้องกันยุง RepelMos สามารถป้องกันการกัดของยุงพาหะได้ทุกชนิดได้นาน 5-7 ชั่วโมง โดยไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังและไม่มีกลิ่นรบกวน</p> <p>ผู้ใช้นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูหนาวจะมีการอพยพของนกจากต่างประเทศเข้ามาในบ้านเราเป็นจำนวนมาก นกเหล่านี้สามารถนำเชื้อโรคได้หลายชนิดทำให้มีการระบาดของโรคในพื้นที่ต่างๆ โดยที่เชื้อไม่ทำให้คนป่วย เช่น โรคไข้สมองอักเสบเจอี (Japanese encephalitis) ไข้สมองอักเสบเวสต์ไนล์ (West Nile encephalitis) ซึ่งโรคดังกล่าวมียุงหลายชนิดเป็นพาหะ โดยเฉพาะยุงรำคาญและยุงลาย ทั้งนี้ในประเทศไทย ยังไม่พบการระบาดของไข้สมองอักเสบเวสต์ไนล์ พบแต่โรคไข้สมองอักเสบเจอี โดยพบครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2512 จากนั้นก็พบผู้ป่วยทุกปี แม้จะมีวัคซีนโรคไข้สมองอักเสบเจอีแล้ว แต่ในปี พ.ศ. 2558 ยังพบผู้ป่วยจากโรคไข้สมองอักเสบ (Encephalitis) จำนวน 493 ราย จาก 54 จังหวัด เนื่องจากโรคนี้อาจเกิดจากเชื้ออื่นด้วยและผู้ใหญ่บางรายไม่ได้ฉีดวัคซีน เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคไข้สมองอักเสบที่สำคัญมี 2 ชนิด ได้แก่ เชื้อ Japanese encephalitis virus (JEV) และเชื้อไวรัสเวสต์ไนล์ (West Nile Virus , WNV) ไวรัสทั้งสองชนิดจัดอยู่ใน Genus Flavivirus ซึ่งยังไม่มียาฆ่าเชื้อ ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกระบุว่าเป็นเชื้อที่มีแนวโน้มแพร่ระบาดข้ามประเทศได้</p>	-	<p>สื่อสารความเสี่ยง</p> <p>เติมภูมิปัญญา ภูมิธรรมทั้งภายในและภายนอกผ่านช่องทางต่างๆเช่น ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์, สื่อสารมวลชนและ social network</p>
ประเทศ	<p>1) สธ.เฝ้าระวัง"ใช้หวัดนก"หน้าหนาว</p> <p>กระทรวงสาธารณสุข กำชับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในช่วงฤดูหนาว เตือนประชาชนไม่ให้นำสัตว์ปีกที่กำลังป่วยหรือตายผิดปกติมารับประทาน เสี่ยงติดเชื้อ และหากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ มีประวัติสัมผัสสัตว์ปีกหรืออยู่ในพื้นที่สัตว์ปีกป่วยตาย หรือหลังเดินทางกลับจากพื้นที่มีรายงานผู้ป่วย รีบพบแพทย์ภายใน 48 ชั่วโมงหรือโทรสายด่วน 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>ขณะนี้โรงพยาบาลทุกแห่งพร้อมดูแลรักษา</p> <p>2) เฝ้า'หวัดนก'หน้าหนาว</p> <p>นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า ขณะนี้เป็นช่วงรอยต่อฤดูฝนกับหนาว แม้ประเทศไทยไม่มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์เอช 5 เอ็น 1 ตั้งแต่ปี 2549 และไม่มีรายงานการเกิดโรคในสัตว์ปีกตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา แต่ยังคงระดับการเฝ้าระวังป้องกันอย่างต่อเนื่อง เพราะยังมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคดังกล่าว ทั้งนี้ ได้กำชับให้กรมควบคุมโรค ทำงานใกล้ชิดกับองค์การอนามัยโลก เพื่อติดตามสถานการณ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมตรวจยืนยันเชื้อไข้หวัดนก โรงพยาบาลทุกแห่งพร้อมให้การรักษาพยาบาล ขณะที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) คุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังโรคที่ติดต่อจากสัตว์ปีกสู่คน</p>	<p>พ.ศ. 2549 พบผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนกเสียชีวิต 1 รายที่ อ.บางมูลนาก</p>	<p>1) ทบทวนมาตรการ/ระบบเฝ้าระวัง/การดูแลรักษา/การส่งต่อเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์</p> <p>2) สื่อสารความเสี่ยงเติมภูมิปัญญา ภูมิธรรมทั้งภายในและภายนอกผ่านช่องทางต่างๆเช่น ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์, สื่อสารมวลชนและ social network</p>

สรุปประเด็นข่าว วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>มือเท้ากระบาดหนาว 1-3 ขวบป่วยพุ่ง 3 หมื่น</p> <p>นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า ขณะนี้เข้าสู่ฤดูหนาว ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอมของโรคที่ควรเฝ้าระวังพิเศษในเด็กคือ โรคมือเท้า ปากข้อมูลสำนักโรคระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-1 พ.ย.58 พบผู้ป่วยทั่วประเทศ 33,827 ราย เสียชีวิต 3 ราย อายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ 1-3 ปี พบมากถึง 71.9% จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับ แรกคือ สุราษฎร์ธานี พะเยา น่าน เชียงราย ภูเก็ตจากข้อมูลพบว่าเกิดบ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็ก ต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งมีภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำ มีสาเหตุจากเชื้อเอนเทอโรไวรัสหลายชนิด โดยชนิดที่รุนแรงคือ เอนเทอโรไวรัส 71 การติดต่อเกิดจากได้รับเชื้อที่ปนเปื้อนจากอุจจาระ ผอຍ ละเอียดองน้ำมูกน้ำลายน้ำในตุ่มพองหรือแผลของผู้ป่วยเข้าสู่ปากการติดต่อทาง น้ำหรืออาหารมีโอกาสดังกล่าวได้น้อยยังไม่มีวัคซีนป้องกันแต่สามารถป้องกันได้ โดยรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ส่วนการรักษาจะเป็นการรักษาตามอาการเช่น ใช้น้ำเกลือให้ ยาแก้ปวดส่วนใหญ่มักมีอาการไม่รุนแรงและหายได้เองอย่างไรก็ตาม หากบุตรหลานมีอาการป่วย ควรแยกเด็กป่วยเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่ไปยังเด็กคนอื่นๆ รีบพาเด็กป่วยไปพบแพทย์</p>	<p>จากข้อมูล ไม่พบผู้เสียชีวิต ปี 2557 อัตราป่วย 136.14 ปี 2558 (ม.ค-2 พ.ย. 58) 56.81 พบป่วยสูงสุด อ.วชิร บารมี,อ.วังทรายพูน ,อ.สากเหล็ก พบในกลุ่มอายุ 0-5 ปี</p>	<p>สื่อสารความเสี่ยง เติมภูมิปัญญา ภูมิธรรมทั้งภายในและภายนอก ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์, สื่อสารมวลชนและ social network โดยเน้นในกลุ่มเด็ก 0-5 ปี</p>
ประเทศ	<p>อีสุกอีใสระบาดหนาวป่วยแล้วครึ่งแสน</p> <p>นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า ข้อมูลสำนักโรคระบาดวิทยาตั้งแต่ 1 ม.ค.-25 ต.ค.58 พบผู้ป่วยโรคอีสุกอีใสทั่วประเทศ 45,582 ราย เสียชีวิต 1 ราย ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ ภาคเหนือ รองลงมาคือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ 15-24 ปี รองลงมาคือ 10-14 ปี, 7-9 ปี แม้โรคนี้จะไม่ก่อให้เกิดความรุนแรง แต่ในคนบางกลุ่มเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ได้แก่ ผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่กำเนิด ผู้ที่กินยากดภูมิต้านทาน ทารกแรกเกิด สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างรักษาด้วยเคมีบำบัดหรือรังสีรักษา ผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ</p>	<p>จากข้อมูล ไม่พบผู้เสียชีวิต ปี 2557 อัตราป่วย 144.09 ปี 2558 (ม.ค-2 พ.ย. 58) 48.38 พบป่วยสูงสุดที่ อ. สากเหล็ก อ.วังทรายพูน อ.ดงเจริญ พบในกลุ่มอายุ 0-5 ปี และกลุ่มวัยเรียน (6-14 ปี)</p>	<p>สื่อสารความเสี่ยง เติมภูมิปัญญา ภูมิธรรมทั้งภายในและภายนอก ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์, สื่อสารมวลชนและ social network โดยเน้นในกลุ่มเด็ก 0-5 ปี และกลุ่มวัยเรียน (6-14 ปี)</p>

สรุปประเด็นข่าว วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จาก MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>สสจ.เชียงรายคุมเข้ม 4 โรคระบาดเดือนปชช.ดูแลสุขภาพช่วงฤดูหนาว/เด็ก-ผู้สูงอายุควรเอาใจใส่พิเศษ</p> <p>เชียงราย: นายแพทย์สุรินทร์ สุมนาพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เชียงราย กล่าวว่าขณะนี้เข้าสู่ช่วงท่องเที่ยวฤดูหนาว หรือไฮซีซั่นแล้ว และอย่างยิ่งในช่วงเดือนธันวาคม 2558 ถึงปลายมกราคม 2559 เป็นช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุด บนยอดดอย ยอดภู และบริเวณเทือกเขา จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่จึงเตือนให้ประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย เตรียมรับมือกับโรคที่เกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายในช่วงฤดูหนาว ได้แก่โรคไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคอีสุกอีใส และโรคอุจจาระร่วง เพราะจากรายงานของงานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายช่วงเดือนตุลาคม 2557-กุมภาพันธ์ 2558 พบว่ามีประชาชนชาวเชียงราย ป่วยด้วยโรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ 608 ราย โรคปอดบวม 2,631 ราย โรคอีสุกอีใส 663 รายและโรคอุจจาระร่วง 13,287 ราย โดยเฉพาะโรคปอดบวม พบมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 35 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุซึ่งทั้ง 4 โรคนี้ประชาชนเจ็บป่วยและได้เข้ารับการรักษาที่สถานบริการสาธารณสุขมากกว่าฤดูอื่น</p>	-	<p>สื่อสารความเสี่ยงเติมภูมิปัญญา ภูมิธรรมทั้งภายในและภายนอกผ่านช่องทางต่างๆเช่น ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์, สื่อสารมวลชนและ social network โดยเน้นในกลุ่มเด็ก 0-5 ปี และกลุ่มผู้สูงอายุ</p>
จังหวัด	<p>เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจร อาคารร้อนแห้งแล้งส่งผลไฟไหม้บ้าน ใน จ.พิจิตร</p> <p>เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยรถดับเพลิงในเขต อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร จำนวนหลายคัน ได้ช่วยกันดับเพลิงที่ลูกไหม้บ้านของ นางสังเวียน นันทิ อายุ 60 ปี ซึ่งตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ซึ่งเป็นบ้านไม้ได้ถุนสูงชั้นเดียว โดยขณะเกิดเหตุไม่มีใครอยู่บ้าน โดยไฟได้ไหม้บ้านหลังดังกล่าววอดหมดทั้งหลัง มูลค่าความเสียหายประมาณ 3 แสนบาท แต่โชคดีที่เหตุการณ์เกิดในช่วงกลางวันจึงไม่มีใครเสียชีวิต</p>	-	<p>ประสาน ยุทธศาสตร์ที่ 1 (สุขภาพจิต ,NCD) ฟื้นฟูสภาพจิตใจ ให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพเบื้องต้น</p>